



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 52 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินการประสานงานพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ <http://satitm.chula.ac.th> ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการใช้งานอยู่เสมอ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์)	กรรมการ
และผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์			
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์ปริญวัฒน์	ธรรมมา)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์ศุภกร	ชวาลกิจ)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์นवल	บุญนาค)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	(อาจารย์สรายุทธ	ไกรวัฒน์พงศ์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์ธาดาพนิตสดี	ศุกลวิริยะกุล)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์วชิรวิทย์	ข้างแก้ว)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(อาจารย์กชกร	เทศมยา)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์ชวลิต	บุญประเสริฐ)	กรรมการ
ผู้แทนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ CUD-EP	(นายชยธร	สอนมาก)	กรรมการ
ผู้แทนโครงการการศึกษาพิเศษ	(อาจารย์โสรัจ	เรืองรัตนนิธิ)	กรรมการ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้			
ผู้แทนศูนย์แนะแนว	(อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ	(นายวิสุทธิ์ธรรม	แต่สุวรรณ)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย	(นางสาวเบญจพร	คำจันทร์)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา	(นายสาธิต	แก้วสระแสน)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์นวัตกรรม	(อาจารย์ทัศน์ย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้	(อาจารย์วิทยา	อินโท)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยบริหารทั่วไป	(นายโชคชัย	ชลันธร)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์	(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร	ตาคำ)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ	(นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ

ผู้แทนหน่วยวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(นางจันทรรุ่ง	แช่ตั้ง)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยกิจการนักเรียน	(นายอนพัทธ์	กิตต์นพศักดิ์)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(นางสาววันเพ็ญ	สันหนองเมือง)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(นางสาวปัทมา	ชูชื่น)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยทะเบียนและประเมินผล	(นางสาวอมฤต	บรรลังก์)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา	(นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยการเงินและบัญชี	(นางสหทัยา	เกาะนิต)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยพัสดุ	(นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์โท)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยประชาสัมพันธ์	(นางสาววัชรพร	อภิรมยานนท์)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยผลิตเอกสาร	(นางอมร	นพตระกูล)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ	(นายพรชัย	นระศรี)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยโภชนาการ	(นางสาวกรองแก้ว	สรนันท์)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยอนามัย	(นางเพียงใจ	ทองอร่าม)	กรรมการ
ผู้แทนร้านค้าโรงเรียน	(นางสาวศิริมา	สุวรรณพรม)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	(อาจารย์ปริญวัฒน์	ธรรมมา)	กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

**พรพรม ชัยฉัตรพรสุข**

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์